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„Vib vorum
!  I  •ekki ao gera 

kjarasam ninga"
-segir Benedikt DavíSsson, forseti Aiþý&usambands Islands í lei&ara

í þessari aukaútgáfu Vinnunnar er gerð ítarleg grein fyrir ástæðum þess 
að Alþýðusamband íslands ákvað að segja ekki upp kjarasamningunum 
frá í vor. Einnig er farið ofan í saumana á hugmyndum ríkisstjórnarinnar 

og atvinnurekenda um svonefnda B-leið og færð fram rök fyrir því að hún
kom ekki til álita.
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Leiðari

Vorum ekki áb gera 
kiarasamninga

Mikili m tsskiiningur hefur verið 
spunninn upp um verksvið launa- 
neíndar ASl og a tv innurekenda. 
Verkefni launanefndarinnar var ekki 
að gera nýjan kjarasamning. Kjara- 
samningar voru í gildi og því var 
verkefnið að meta hvort ástæða 
væri til þess að segja þeim upp, 
miðað við umsamdar og yfiriýstar 
forsendur þeirra. Miðstjórn Alþýðu- 
sam bandsins og þing eínstakra 
lands- og svæðasambanda höfðu 
metið það svo að í framfögðum fjár- 
la g a tillö g u m  r ík ls s tjó rn a r in n a r  
vegna ársins 1994 væri í ýmsum 
atriðum vikið frá umsömdum for- 
sendum og ef ekki yrði verulegar 
breytingar þar á ætti að nýta upp; 
sagnarhe im íld  sam ninganna. Á 
fundi launanefndar með formönn- 
um ríkisstjórnarflokkanna þann 14, 
október s.i. var þessum sjónarmið- 
um komið á framfæri og gerð at- 
hugasemd við aðgerðaleysi í vaxta- 
máium, skerðingu framíaga tíl fram- 
kvæmda og viðhaldsverkefna og 
tekjuöfíunar vegna iækkunar matar- 
skattsins. í beinu framhaldi af þess- 
um fundi hóf ríkisstjórnin undirbún- 
ing að því að ná niður vöxtum  í

sam ræ m i v ið  y fir lý s in g u  að ila  
vinnumarkaðarins frá s.l. vori.

Samskipti launanefndar við ríkis- 
stjórn og embættismenn hennar á 
undanförnum dögum og vikum hafa 
á sama hátt öii snúist um það hvort 
ríkisstjórnin hygðist standa við þau 
fyrirheit sem hún gaf við gerð kjara- 
samninga s.l. vor.

Formlegt svar barst ekki frá ríkis- 
stjórninni fyrr en síðdegis þann 5. 
nóvember s.l. og mat launanefnd 
ASÍ og atvinnurekenda það svo að 
ef við þessa yfirlýsingu yrði staðið, 
ásamt aðgerðum ríkisstjórnarinnar í 
vaxtamálum frá 29. október, væru 
ekki forsendur til þess að segja upp 
samningum. Þessi niðurstaða er 
háð því að aðgerð ir sam kvæ m t 
þessum yfirlýsingum gangi eftír.

Aðrar leiðir komu því ekki tii álita 
þar sem samningar eru í gifdi. Það 
er mat okkar að hugmyndir atvinnu- 
rekenda og rík isstjórnar um svo- 
nefnda B-ieið sé lakari kostur fyrir 
iaunafólk, atvinnulausa og elli- og 
ö ro rk u iífe y r is þ e g a  en g ild a n d i 
kjarasamningar.

Benedikt D avíðsson, forseti A S ÍÍ

Kjarasamningum 
stefnt í tvísynu

Markmið kjarasamninganna frá því í vor var 
að verja kjör þein-a tekjulægstu og skapa skilyrði 
fyrir nýrri sókn í atvinnumálum.

Kjör þeirra tekjulægstu voru tryggð með ein- 
g r e ið s lu m  ti! aSlra, læ k k u n  m a t v ö r u v e r ð s ,  
minnkandi verðbólgu og stöðugleika í efnahags- 
lífinu.

S k ily rð i  fy r i r  sókn  í a tv in n u m á lu m  voru 
sköpuð  með m ótun  a tv in n u s te fn u .  aðgerðum  
gegn bráðavanda, verulegri og varanlegri lækkun 
raunvaxta og bættri samkeppnisstöðu innlendrar 
framleiðslu og þjónustu.

Til að tryggja fram gang  þessara  m arkm iða  
voru samningarnir byggðir á til teknum forsend- 
um um starfsskilyrði a tvinnulífsins og atbeina 
ríkisstjórnarinnar í vaxta-, atvinnu- og skattamál- 
um. Verkefni launanefndar ASÍ oa atvinnurek-

enda var að meta þessar forsendur og hugsanleg 
tilefni til uppsagnar .  Jafnfram t lá sú skylda á 
samningsaðilum að treysta markmið samnings- 
ins eins og kostur væri.

Með fjárlagafrumvarpinu stefndi ríkisstjórnin 
þessum  m ark m ið u m  í m ik la  tvísýnu. E ftir  að 
launanefnd hafði gert formönnum stjórnarflokk- 
anna grein fyrir þvf að kjarasamningum yrði sagt 
upp, yrði ekki verulegar breytingar á fyrirætJun- 
um ríkisstjórnarinnar. féllst hún á að standa við 
fyrirheit sín frá því s.I. vor. M eð því var að nýju 
la g ð u r  sá g ru n d v ö l lu r  sem  í ry g g ir  m a rk m ið  
samninganna.

Á næstu m ánuðum verður megin verkefni að- 
ila v innu m arkað ar in s  og r ík iss tjó rnarinnar  að 
tryggja að tilætlaður árangur náist í kjara-, verð- 
laes- og atvinnumálum.

VINNAN



Afkoma sjávarútvegs 
hefur batnao

Meðal forsendna samnlnganna var 
að verðiag sjávarafurða í ísienskum 
krónum myndi hækka um 3% frá 1. 
ársfjórðungi 1993 til 3. ársfjórðungs 
1993, og skyldi miða við verðvísi- 
tölu sjávarafurða sem Þjóðhags- 
stofnun sendir frá sér regiuíega. 
Samkvæmt upplýsingum frá Þjóð- 
hagsstofnun hefur verðlag sjávaraf- 
urða hækkað um þetta hlutfalí á 
umræddu tímabili, þannig að ekki 
reynir á þessa forsendu samnings- 
ins.

Jafnframt var við það miðað í forsend- 
^ u m  samningsins að úthlutaðir aflakvótar á 
w 'f iskveið iár inu  1993*94 yrði ekki minni en á 

s iðas ta  f iskve ið iá r i .  E f  m ið að  er v ið  þá 
k vó taú th lu tu n  sem  s já v a rú tv e g s ráð b e r ra  
gaf út í ágúst s.l. þá er það áæúaö  að afia- 
verðm æti á föstu verðlagi dragíst saman 
um 3 1,5% á þessu f iskveið iár i  m.v, það 
síðasta. Á móti þessu vega hins vegar veru- 
lega  a u k n a r  v e ið a r  á f ja r læ gar i  m ið um , 
þorskur úr Sm ugunn i ,  rækja úr F læ m ska  
hattinum, úthafskarfi suðvestur af  landinu

Þegar fjárlög voru lögð fram í byrj- 
un o k tó b e r  þó t t i  sý n t  að  r ik is s t jó rn

■ hygðist ekki standa við ýmis atriði í yf- 
" >t irlýsingu sinni frá þ v í  j m aí s.l. Á fundi 

^ Jaunanefndar  A S I  og a tv innurekenda  
með formönnum rfkisstjórnarflokkanna 

: 14. október s.l. voru þrjú atriði sérstak- 
lega tilgreind;

H  Aðgerðaleysi f vaxtamálom
■  Framlög til framkvæmda 

á vegum ríkísins
■  Tilhögun fjármögnunar

á lækkun vsk. af  matvælum

Þ a ð  v a r  a lm e n n  s k o ð u n  in n a n  
v e r k a l ý ð s h r e y f i n g a r i n n a r  að  þ e s s i  
a t r ið i  væ ru  þ a ð  a lv a r le g t  f r áv ik  frá  
forsendum kjarasam ninganna að beita 

. ætti u ppsagnarhe im ild  k ja rasam ning-  
anna ef  r ík iss tjómm breytti ekki áform- 
um sínum.

F o r m le g t  s v a r  frá  r í k i s s t j ó rn in n i  
: ba rs t  ekki til lau n a n e fn d a r  fy rr  en 5.
' nóvember s.L, eftir að fram höfðu farið 
óformjegir fundir m eð  embættismönn- 

: um  ríkisstjómarinnar.

og stórauknar landanir rússneskra togara, 
þannig að samdráttur sjávarvöruframleiðsl- 
unnar verður minni, eða um 5-7%.

Þetta  tvennt hefur  leitt til þess að af- 
kom a sjávarútvegs er mun hagstæðari nú 
en þ egar  gengið  var frá k jarasam ningum  
s.l. vor. Samkvæmt upplýsingum frá Þjóð- 
h a g s s to fn u n  v a r  ta l ið  að  s já v a rú tv e g u r

hefði verið rekinn með 8,3% halla í mars 
s.l. en er nú rekinn með 2%  halla. Því má 
f u l ly rð a  að  g r e in in  s t a n d i  e k k i  le n g u r  
frammi fyrir almennum afkomubresti eins 
og s.l. vor. S jávarútvegur á þó áfram við 
ý m is  s k ip u la g s v a n d a m á l  að  s t r íð a  sem 
greinin verður að takast á við.

Þróun ávöxtunarkröfu á Verðbréfaþingi 
frá janúar tíl XO. nóvember 1993

,  A&gerðir í vaxtamálum:

I samræmi vib tillöq ur 
ver ka lýðsh reyf inga ri n nar

Að kröfu launanefndar ASI og at- 
vinnurekenda ákvað ríkisstjórnin að 
beita sér af hörku við að lækka 
raunvexti á ríkisverðbréfum um í 
það minnsta 2% Þessar aðgerðir 
voru kynntar þann 29. október og 
eru í fuilu samræmi við þær tillögur 
og áherslur sem settar voru fram í 
kjarasamningunum í maí.

Áhrif þessara aðgerða á vaxtastigið liafa 
þegar  orð ið  u m ta lsverð .  Á vöx tunark rafa  
r ík isv e rð b ré fa  á V e rð b ré faþ in g i  ís lan ds  
hefur lækkað stig af  stigí frá því að aðgerð- 
irnar voru kynn ía r  og hefu r  ntí fallið um 
2%. Þ á  h e fu r  S e ð la b a n k in n  k o m ið  til 
móts við óskir viðskiptabankanna sem )eitt 
he fu r  til þess  að b ank arn ir  ti lkynntu 2%  
raunvaxta læ kkun frá og m eð  11. nóvem- 
b e r . J a f n f r a m t  læ k k a  n a f n v e x t i r  v e g n a

VINNAN
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h jö ð n u n a r  v e rð b ó lgu nn ar .  G era  m á ráð  
fyrir að svigrúm verði tii enn frekari vaxta- 
lækkana síðar.

Það er enginn vafi á því að þessi vaxta- 
lækkun hefur gífurleg áhrif á hag heimila, 
fyrirtækja og hins opinbera. I meðfylgjandi 
töflu sést hvaða áhrif 2% raunvaxtalækkun 
h e fu r  bæ ði til skem m ri  og  lengri tíma. 
Vaxtaútgjöld heimilanna munu minnka um 
1,7 miIJjarða kr. til að byrja  m eð  og til 
lengri tíma litið um allt að 5,1 mia. kr. Hjá 
fy r ir tæ k junum  mun vaxta læ kkunin  bæta 
a fkom una  um 2,6 mia, kr. og þar a f  um 
5 00  mill j.  kr. h já  s jávarú tve g inu m . Af- 
kom a ríkissjóðs mun batna um 500 míllj. 
kr. á þessu ári og 1,7 mia. kr. á næsta ári.

Skamm- Langtíma- 
tímaáhrif ábrif 
mia. kr. mia. kj\

Heimili 1,7 5,1
Fyrirtæki 2,6 2.6
Ríkissjóður 0,5 3,7
SveitarfélÖg 0,3 0,3
Samtals 5,3 9.7
H eim ild: V iðskipfaráðuneytið

Þessi mikla raunvaxtalækkun mun gjör- 
breyta gj-eiðslustöðu bæði heimila og fyrir- 
tækja og skapa skilyrði fyrir nýja sókn í at~ 
vinnumálum þegar fram í sækir.

í  yfirlýsingu Iaunanefndar ASÍ og at- 
vinnurekenda frá 6. nóvember er bent á að 
ákaflega mikilvægt sé að nýta það sóknar- 
færi sem gefst nú vegna lækkandi vaxta. 
A ðilar  lögðu fram fjölmargar ti llögur um 
aðgerðir í atvinnumálum s.l. vor og í 4. gr. 
yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar frá 21. maí 
er heitið samstarfi við samtök launafólks 
og atv innurekenda um framgang þessara 
tillagna. Þetta starf er skammt á veg komið 
og er brýnt að því verði hraðað þannig að 
þessi þá ttur sam ninganna komi til fram- 
kvæ m da á næstunni.

Fullyrt er...
Soðning mun hækka um 8 % 

vegna lækkunar vsk. af matvælum
Skv. reglugerð um endurgreiðslu 

vsk. af  fiski ætti þessi endurgreiðsla 
að jafngilda því að fiskur sé í 14% 
þ rep i .  V e g n a  ý m issa  a tr iða  h e fu r  
reyndin hins vegar orðið sú að fískur 
hefu r  verið  n iðurge idd u r  meira  en 
sem  þessu nemur. Það er engin á- 
s tæða til þess að breyta  þessu þótt 
vsk. sé formlega lækkaður úr 24,5% 
í 14% a f  m a tv æ lum . E f  á kvörðun  
fjármálaráðuneytis yrði sú að breyta 
þessu nú væri þvj' verið að koma aft- 
an að iaunafólki.

Yfirlýsing ríkissíjórnar 14.000 
FjárSagafrumvarp 1994 14.000
Frávik ■■

Tæpar 600 millj. kr. vantaði á að staðið 
væri við yfirlýsinguna vegna ársins 1993 
og rú m á r  1 .200  milJj.  kr. v eg na  á rs in s  
1994, eða samtais rúmlega 1.800 millj. kr.

I bréfi ríkisstjórnarinnar frá 5, nóvember 
kemur fram hvernig hún hyggst standa við 
þau fyrirheit sem gefin voru við gerð kjara- 
samninganna s.I. vor.

Þ æ r 600 millj. kr. sem á vantar vegna 
ársins 1993 eru f ram kvæ m dir  sem þegar 
eru hafnar, en greiðsla mun ekki falía fyrr 
en á árinu 1994. Þessar greiðslur eru því 
ekki m eðta ldar f fjárlagafrumvarpi vegna 
næsta árs en munu koma fram í fjárauka- 
lögum.

T e k ju r  og  ú tg jö ld  v eg n a  v e g a g e rð a r  
munu hækka um 250-300 millj. kr. frá því 
sem fram kemur í fjárlagafrumvarpi.

Rfkisstjórnin hefur kom ið  verulega til 
móts  við óskir  f r am k v æ m d aað i la  vegna 
gerðar jarðganga undir Hvalfjörð. Þótt enn 
sé margt óljóst um niðurstöður tæknilegra 
rannsókna telja fo rsv a rsm en n  S pa la r  hf. 
verulegar líkur á því að framkvæmdir geti 
vegna ákvarðana ríkisstjórnarinnar hafisi á 
næsta ári og geti numið allt að 500 millj. 
kr.

Sveitarfélögin munu eins og á yfirstand- 
andi ári legg ja  fram  500  m ill .k r .  til at- 
vinnuleysistrygingasjóðs vegna átaksverk- 
efna á næsta ári. Ríkisstjórn mun beita sér 
fyrir því að sjóðurinn leggi sömu upphæð á 
móti og því ættu 1.000 millj. kr. að vera til 
ráðstöfunar til slíkra átaksverkefna.

Sú mikla vaxtalækkun sem orðið hefur 
á f já rm agn sm ark að inu m  m un ennfrem ur  
ýta undir fjárfestingai- fyrirtækja og heim- 
ila, þannig að heildarframkvæmdir á næsta 
ári verða meiri en ella hefði orðið.

Það var því mat launanefndar ASÍ og at-

17.000 16.000 5.000
16.445 14.732 3.177

-555 -1.268 -1.823

v in n u r e k e n d a  á s a m t  f u l l t r ú u m  í s tó ru  
samninganefnd ASI að m.v. að þessar að* 
gerð ir  kæ m u til f r am k v æ m d a  væri m eð  
viðunandi hætii staðið við yfirlýsingu rfk- 
ssstjórnarinnar frá því 21. maí s.l.

Fullyrt er...
Verkalýðshreyfingin er að veikja 

sam keppnisstöðu innlendrar mat- 
vælaframleiðslu

A u n d an fö rn u m  á ru m  h e fu r  r ík is-  
stjórnin stöðugt verið að skerða niður- 
greiðslur á landbúnaðarafurðum og fyrir 
liggur sú stefnumörkun af hálfu stjóm- 
arinnar að draga beri úr niðurgreiðslum 
á næstu árum. Eins og fram hefur kom- 
ið í fjölmiðlum undanfarnar vikur er ut- 
anríkisráðherra þar í broddi fylkingar. 
Lækkun vsk. af  matvælum úr 24,5% í 
14% mun þ v í  s töðva þessa  þróun og 
þ a n n ig  verja  inn len da  m a tv æ la f ram -  
leiðslu til lengri tíma litið.

Fullyrt er...
40% af lækkun m atarskattsins 

verður stolið undan skatti:
E f þetta er  rétt mat aðstoðarm anns 

u ta n r ík i s rá ð h e r ra  þá er tvenn t  a lveg  
ljóst. 40% verslunareigenda eru sakaðir 
um þjófnað og jafnframí er fjármálaráð- 
herra sakaður um algjöra vanhæfni í að 
hafa stjóm á skattinnheimtunni. Ef þetta 
er rétt mat hjá aðstoðarmanninum hlýtur 
A lþ in g i  að  þ u r f a  að  g r íp a  inn  í og  
tryggja eðlilegan framgang

Framlög til 
verklegra 

framkvæmda
Við gerð kjarasamninganna 21. maí s.l. lýsti ríkisstjórnin því yfir að hún 
myndi leggja fram 2 mia .kr. í auknar verklegar framkvæmdir til viðbótar 
því sem þegar hafði verið ákveðið. Samkvæmt þessu ættu nýfram- 
kvæmdir og viðhaid á vegum ríkissjóðs á árunum 1993 og 1994 að 
aukast samtals um 5 mia. kr. frá meðaitali síðustu ára. í fjáríagafrumvarpi 
fyrir árið 1994 skorti verulega á að við þessa yfirlýsingu yrði staðið, eins 
og fram kemur í meðfylgjandi yfirliti.

Samanburður á yfirlýsingu ríkisstjómarinnar og fjárlagafrumvarpi 1994

Viðmiðun 1993 1994 Samtals
umfram
viðmiðun
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Tilhögun fjármögnunar á 
lækkun vsk. a f matvælum

í fjáríagafrumvarpinu var gert ráð 
fyrir að til þess að fjármagna tekju- 
tap ríkissjóðs vegna iækkunar vsk. 
af matvæium úr 24,5% í 14% yrði 
gripið til eftirfarandi tekjuöflunar:

■ 0 ,3 5 %  h æ k k u n  á t r y g g in g a g j a ld i  
/  atvinnurekenda, samtals 560 millj. kr.

■  0,5% íðgjald í atvinnuleysistrygginga- 
sjóð á öll laun án tillits til skattleysis- 
marka, samtajs 850 millj. kr.

■  Útgáfa heilsukorta, 2 .000 kr. á alla 
eldri en 16 ára. samtals 400 millj. kr.

■  Skerðing atvinnuleysistryggingabóta 
um 100 millj. kr.

■  Skerðing eingreiðslna hjá elh- og ör- 
orkulífeyrisþegum um 200 milij. kr.

Allar þessar tekjuöfiunarSeiðir, að þeirri 
fy r s tu  u n d a n sk i l in n i ,  g a n g a  þ v e r t  á þá 
grundvallarforsendu a f  hálfu fulltrúa ASÍ 
að tekjuöflun rík iss jóðs vegna  læ kkunar  
matarskattsins verði ekki mætt með álög- 
um á þá tekjulægstu. Þvi lagði ASÍ þunga 
áherslu á að þessum áformum yrði breytt ef 
ko m as t  ætti hjá uppsögn  k ja rasam n in g -  
anna.

I bréfi n"kis$tjórnarinnar til launanefnd- 
arinnar lýsti hún því yfir að ákveðið væri 
að  h æ tta  við að taka  up p  0 ,5 %  ið g ja ld

launafólks í atvinnuleysistryggingasjóð, að 
fallið yrði frá útgáfu heilsukorta og jafn- 
framt að hætt yrði við skerðinsu atvinnu- 
leysisbóta og eingreiðslna til elli- og ör- 
orkulífeyrisþega. Þess í stað ákvað  ríkis- 
stjórnin að hækka íekjuskati e instakíinga 
u m  0 ,3 5 %  og h æ k k a  b i f r e i ð a g j ö l d  og  
tryggingaiðgjald atvinnurekenda.

Vegna hækkunar tekjuskatts um 0,35% 
munu skatUeysismörk lækka úr 57.840 kr. 
nú í 57.354 ki'. eftir áramótin, eða um 486 
krónur. Á fundi stóru samninganefndarinn- 
ar lýstu fulkrúar áhyggjum vegna þessarar 
læ k k u n a r  sk a t t l e y s is m a rk a n n a .  en h a fa  
verður í huga að  sam kvæ t f já r lagafrum - 
varpinu átti að leggja 0 ,5%  iðgjald á öll 
laun án tillits til skattleysismarka.

B i f r e ið a g ja ld  v e rð u r  h æ k k a ð  um  að 
meðahali 35%. Gjöld af stærri bflum mun 
hækka meira en a f  minni bílum, þannig að 
hækkun á venjulegum fjölskyldubfl (1.000- 
1.200 kg) verður um 21%. Þetta á að skila 
rúm lega  450 millj. kr. auk nu m  tek jum  í 
ríkissjóð. Þar sem afnema á slysairygginga- 
g jald  vegna öku tæ k ja  um næ stu  á ram ót 
mun raunaukning kostnaðar vegna reksturs 
bifreiða Iftið hækka og því munu verðlags- 
áhrif a f  þessari hækkun verða óveruleg.

Tryggingagjald a tv innurekenda verður 
hækkað um 0.35%. Gera verður ráð fyrir 
að verðlagsáhrif þessarar hæ kkunar  verði

svipuð og um launahækkun væri að ræða.
M eð þessari útfærslu og í samanburði 

við það sem fyrir lá í fjárlagafrumvarpinu 
hefur orðið mikil breyting á því hvemig á- 
hríf af  tekjuöflunarfrumvörpum ríkisstjórn- 
a r inn a r  lenda, sé rs tak leg a  g a gn var t  lág- 
tekjufólki.

Fullyrt er...
87% a f þeim m atvæ lum  sem  

lækka eru innflutt
Sam k væ tt  þessari f lokkun  eru Öll 

matvæli sem krefjast innfluttra hráefna 
flokkuð sem innflutt vara. Dæmi um 
þetta eru brauð og kökur, sælgæti, gos, 
s tó r  hluíi n ið u r s u ð u ið n a ð a r in s  o.fl .  
Mun eðlilegra er að flokka vörur eftir 
þ v í  h v e r  f r a m le ið i r  h ina  en d a n le g a  
neysluvöru, þannig sköpum við störf f 
lan d inu .  S a m k v æ t t  u pp l^ 's ingum  úr 
neyslukönnun  Hagstofu  Islands, sem 
liggur til grundvallar  framfærsluvfsi- 
tö lun n i ,  f lok kas t  80%  m atv æ la  sem 
innlend ef þessi flokkun er notuð.
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Lækkun matarskatts 
-  kjarabót hinna 

tekjulægstu
Verð á matvælum lækkar samtais 
um 5,5% vegna kjarasamninganna 
s.l. vor. Hluti af þessari iækkun er 
þegar kominn íram með niður- 
greiðslum á tilteknum kjöt- og 
mjólkurvörum frá 1. júní s.l. Um 
næstu áramót verður virðisauka- 
skattur af matvælum formíega 
lækkaður úr 24,5% í 14% og í kjöl- 
far þess munu matvæli og drykkjar- 
vörur lækka um 4,5% að meðaitali, 
Framfærsluvísitalan mun því lækka 
um 0,8-0,9% í janúar og febrúar 
n.k. Lækkun framfærsluvísitölunnar 
er kjarni málsins í þessum kjara- 
samningum, það að lækka fram- 
færsiukostnað heimilanna. Til þess 
að meta þá kjarabót sem felst í 
þessari aðgerð verður að líta til

þess hversu miklum hluta teknanna 
er varið til kaupa á matvælum.

Yfirlit hér á síðunni sýnir áhrif lækkun- 
ar m atarskatís ins á hag barnafjölskyldna. 
Tekið er mið af  hag lekjulægstu fjolskyldn- 
anna (bæði undir og yfir skattleysismörk- 
um), fjölskyldum með meðaltekjur o g f jö l -  
skyldur með háar tekjur. Þar kem ur fram 
að heildaráhrif lækkunar matarskattsins eru 
2,3-2,5% hjá tekjulægri fjölskyldunum, eða 
um 3.000 kr, á mánuði, ] ,8% hjá fjölskyld- 
um m eð  m e ð a h e k ju r  og 1.2% hjá  þeím  
tekjuhæstu. Eins og fram hefur komið hef- 
ur h lu ti a f  þessari  læ k k u n  þ egar  k o m ið  
fram m eð  auknum  niðurgre iðs lum  frá 1. 
júnx s.í. N ú  l ig g u r  fy r ir  h v e rn ig  r ík is-  
stjórnin áæ dar að fjármagna tekjutap vegna 
þessarar aðgerðar og því er hægt að meta 
heildaráhrifin á kjör þessara fjölskyldna.

f töflunni hér að neðan er tillií tekið til 
hækkunar lekjuskatts um 0,35% um næstu

áramót en verðlags- áhrif a f  hækkun bif- 
reiðagjalds og tryggingagjalds atvinnurek- 
enda eru tekin með í endurskoðaðri verð- 
bólguspá fyrir næsta ár. Samkvæmt þessu 
mun staða lág tek juf jö lsky ldna  batna um 
1,7-2,2% um næstu áramót, eða um 2.200- 
2.600 kr. á mánuði, eftir því hvort þær eru 
undir eða yfir skattleysismörkum. Þegar til- 
lit hefur verið tekið ti) þess að verðbólga 
frá u pphaf i  til loka  næ sta  árs er  áæ tluð  
0,8% verða endanleg áhrif 0,9-1,4%, eða á 
bilinu 1.200-1.700 krónur á mánuði. Kaup- 
m áttur fjölskyidna með meðaltekjur mun 
aukast um 1,1% (2.200 krónur) um áramót- 
in en 0.4% (700 krónur) að teknu tilliti ti! 
verðbólgunnar. Hjá hátekjufólki mun hag- 
urinn batna um 0,5% um áramótin (1.300 
krónur) en í árslok næsta árs verður kaup- 
m á i tu r  0 ,3%  lakari (þ.e . læ kk a  um 800 
krónur) vegna verðbólsunnar.

Áhrif læ kkunar m atarskatts á barnafjölskyldur

Viðmiðunartölur Lágtekjur ! Meðaitekj. Hátekj.

Fjölskyidutekjur á mánuði 100.000 120.000 250.000 403.000

- tekjuskattur 0 -4,000 -56.000 -120.000

+ barnabætur 17.000 17.000 5.000 5.000

Ráðstöfunartekjur 117.000 133.000 199.000 288.000

Heildaráhrif lækkunar vsk.:

Lækkun útgjaída vegna matarkaupa 2.900 3.000 j 3.500 3.500

Áhríf vsk. á ráðst.tekjur alls 2,5% 2,3% j 1,8% 1,2%

Þegar komið fram v/niðurgreiðslna 1/6 ‘93 0,3% 0,3% : 0,3% 0,3%

Áhrif frá 1. jan. 1994:

Áhrif á ráðst. vegna lækkunar vsk 2,2% 2,0% | 1,5% 0,9%

Tekjuskattur 0,35% m.v. ráðst.tekj. 0,0% -0,3% j -0,4% -0,4%

Samtals bein áhrif frá 1. jan. 1994 2,2% 1,7% 1,1% 0,5%

Verðbólga des. ‘93 - des. ‘94 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

Áhrif umfram almennt verðlag 1,4% 0,9% 0,4% -0,3%
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Verðbólga og greiðslubyrði lána

Stöðugleiki helst
Áætlað er að verðbóiga frá des. 1993 ti) 

■^.ides. 1994 verði 0 .8% . í þessari  spá e r  
r e ik n a ð  m eð  3 ,5%  e r len d r i  v e rð b ó lg u .  
verðlagsáhrifum af hækkun bifreiðagjalda 
og t r y g g in g a g ja ld s  a iv in n u r e k e n d a  og  
breytinga vsk. af  ferðaþjónustu um næsiu 
á ram ó i.  S am k v æ m i þessu  m un verð iag  
hækka frá árinu 1993 til 1994 um 2.1% > 
sam anburð i við 3.9% hœ kkun í Evrópu. 
Þannig mun. raungcngi íslensku krónunnar 
iækka um a!it að 2% á næsta ári sem stvrk-

ir samkeppnisstöðu ísiensks atvinnuhTs enn 
frekar frá því sem nú er. Því mun sá stöð- 
ugleiki sem að var stefn! með kjarasamn- 
ingunum vera tryggður úl næsta ár.

Vegna iágrar verðbólgu mun lánskjara- 
vísitalan hækka mjög líúð á næsta ári. sem 
kem ur fram í því að greiðsiubyrði verð- 
i ryggðra  lána hæ kkar einnig  m jög lítið. 
Hér er gcrt ráð fyrir 0.7% hækkun frá upp- 
liafi ti! loka næsta árs.

Stórfelld 
skattsvik 

vegna tveggja 
þrepa vsk.

A lþýðusambandið hefur itrekað krafist 
raunhæfra  aðgerða tíl þess að sporna við 
skaitsvikum, en lítið hefur verið að gert. 
Samkvæmt mati embættismanna í fjármála- 
ráðuneytinu þarf hver starfsmaður sem sinnir 
framkvæmd og eftirliti með vsk.- keifinu að 
anna 430 fyrirtækjum á ári.

Til samanburðar þarf hver starfsmaður í 
Danmörku og Svíþjóð að anna 230-250 fyrir- 
tækjum og f Bretlandi og Frakklandi um 150- 
170 fyriitækjum. Þetta þýðir að ef koma ættí 
framkvæmd virðisaukaskattkerfisins á svipað 
stig og á Norðurlöndunum þyrfti að fjölga 
staifsmönnum um 60 og yfir 100 e f  miðað er 
við Bretland og Frakkland, sem hafa fjöl- 
þrepa virðisaukaskattkerfi. Engar ákvarðanir 
hafa hins vegar verið teknar um að koma 
þessum málum í viðunandi horf, nema að 
gert er ráð fyrir að bæta 26 siarfsmönnum við 
vegna lækkunar matarskatts um næstu ára- 
mót.

Nú líður ekki svo dagur að háttsettir emb- 
ættismenn í stjómkerfmu, m.a. frá ríkisendur- 
skoðun, skattrannsóknastjóri og aðstoðar- 
maður utanríkisráðhen'a, komi ekki fram í 
fjölmiðlum og upplýsi þjóðina um það að 
framkvæmd innheimtu skatta sé í algjörum 
molum. Þannig hafa 15 milljarða króna á- 
lagðir skattar verið afskrifaðir frá árinu 1988, 
þrátt fyrir að staðgreiðsia skatta og virðis- 
aukaskattur hafi verið tekin upp á þessu tíma- 
bili. Jafnframt er talið að í það minnsta 11 
miljjarða króna sköttum og gjöldum til hins 
op in be ra  sé be in l ín is  s to lið  undan  á ári 
hveiju. Nú hefur aðstoðarmaður utanrikisráð- 
hen'a upplýst að gera megi ráð fyrir að um 
40% a f  íækkun matarskattsins verði stolið 
undan, eða sem nemur 1.000-3.200 milljón- 
umkróna árlega.

Við þetta verður ekki lengur unað og mun 
forysta ASÍ óska eftir fundi með bæði efna- 
hags- og viðskiptanefnd Alþingis og ríkis- 
stjóm um þetta mál. Ábyrgð á framkvæmda- 
valdinu liggur hjá Alþingi og e f  rfkisstjórn 
veldur því ekki að sinna innheimtu skatta 
verður Alþingi að gripa þar inn í.

Skilo verðlæ kkanir ó matvöru sér til neytenda?
Því hefur þráfaldiega verið haldið fram. 

m.a. af utanríkisráðherra og aðstoðarmanni 
hans. að verslunin í landinu og framleið- 
endur  muni ekki ski!a t i iæ t iuð um  verð- 
lækkunum til neytenda um næstu áramói. 
Þessu vj'saði formaður Kaupmannasamtak- 
anna alcjörlega á bug i viðtaii við m orgun- 
útvarp Rásar 2 nýiega. Nú vil! svo til að 
við íslendingar höfum tvö nýleg dæmi um 
verðiagsáhrif af sambærilegum skaualækk-

u nu m  A n n a rs  v eg a r  var  a ð s tö ð u g ja ld  
afnumið um síðustu áramót og hins vegar 
voru niðurgreiðslur á kjöt- og mjólkurvör- 
um auknar írá og mcð !. jún í s,l. 1 báðum 
þessum ti!fe!!um liafa verslunin og fram- 
le ið e n d u r  skila.ð t i læ t lu ð u m  á h r i fu m  í 
gcgnum \ ö ru \e rð  li) ncytenda. það stað- 
festa aljar kannanir . Þetta er í sjálfu sér 
ckkert undarlegt. ef tekið er mið af þeirri 
hörðu samkeppni sem nú ríkir á matvöru-

markaðinum , sem aftur er bein afle iðing 
þess að hér hefur ríkt stöðugleiki í verð- 
lagsmálum á undanförnum árum.

ASÍ mun fylgja þessari breytingu fast 
eftir í samstafi við BSRB og Neytendasam- 
tökin með víðtækum verðkönnunum. Jafn- 
framt ætlast forysía ASI til þess að ríkis- 
s t jó rn in  og em b æ t t i sm e n n  h e n n a r  vinni 
heilshugar að fram kvæm d þessarar breyt- 
ingar.
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Hugmyndinni um að faiíið yrði frá 
lækkun matarskattsins og'reynt að 
ná sömu kaupmáttaráhrifum með 
annarri útfærslu var af hálfu iauna- 
nefndar ASÍ og stóru samninga- 
nefndarinnar svarað með því að 
gengið hefði verið frá kjarasamn- 
ingum í maí sl. Verkefni iauna- 
nefndar var í þeim samningum af- 
markað við það eitt að meta tiítekn- 
ar forsendur í samningi og hugsan- 
ieg tiiefni til uppsagnar. Launa- 
nefndin hafði ekki umboð til þess 
að gera grundvailar breytíngar á 
þeim kjarasamningum sem bornir 
voru upp og samþykktir á fundum í 
einstaka verkalýðsfélögum.

Það er óumdeilt að samningsrétturinn er 
hjá einstökum verkalýðsfélögum og þaraiig 
te lu r  verkalýðshreyfingin  að það eigi að 
vera. E ina  leiðin til þess að fara í kjara- 
samningaviðræður var að segja upp samn- 
ingunum fyrir 10. nóvember, en samkvæmt 
sam eig in legu  mati allra fulltrda í launa- 
nefnd inn i voru ekki fo rsendur til s l íkrar 
uppsagnar. E f  komið hefði tiJ slíkra upp- 
sagna samninganna má spyrja hvort þessi 
hugm ynd  atvinnurekenda og ríkisstjórnar 
hefði einnig verið til umræðu.

E f  við gefum okkur að svo hefði verið,

sem þó er alls kostar óvíst, út á hvað gekk 
þá þessi svokallaða B-leið og hvaða áhrif 
hefð i hún  ha f t  á k a up m át t  þe ir ra  tek ju -  
lægstu? U ppruna þessarar leiðar má rekja 
til þ e s s  að r í k i s s t j ó r n in  h y g g s t  h æ k k a  
tryggingagjald a tv innurekenda um 0,35% 
til að f já rm a gn a  h lu ta  a f  iæ kkun  m atar-  
ska t ts ins .  Þ e g a r  það  )á fy r ir  k o m u  upp  
vangaveltur um það hvort ekki væri mögu- 
leg t að  fa l la  frá  Iæ k ku n  m a ta r s k a t t s in s  
á s a m t  þ e im  s k a t t a h æ k k u n u m  se m  þv]" 
fylgdi Þess í stað myndu atvinnurekendur 
no ta  þessi 0 ,35%  til þess að hæ kka  laun 
m eð  þeim  hætti,  að lágm arkskjaraákvæði 
vegna desemberuppbótar yrði hækkað um
2 .0 0 0  kr. og  ú t fæ r s lu  la u n a b ó ta  b re y t t  
þannig að miðað yrði við að greiða 60%  af 
því sem  vantar á 85 þús. kr, tekjur. Jafn- 
framt var ríkisstjórnin reiðubúin að halda 
áfram  þe im  n ið u rg re ið s lu m  sem  auk n a r  
voru 1. jú n í  s.I. og verja sem  svarar 600 
millj, kr. til að  hækka persónuafslátt  eða 
lækka tekjuskatt.

í  töflunní hér að neðan hefur hagdeild 
A S Í  m e t ið  á h r í f  þ e s s a ra r  h u g m y n d a r  á 
kaupmátt ráðstöfunartekna eftir skatt og að 
teknu tilliti til verðbólgu, þ.e.a.s. hvað eftir 
hefði orðíð í  buddunni.

E f  litið er á þann hóp sem er með tekjur 
undir 85 þús. kr. á mánuði (um 70 þús. kr. 
að  m e ð a l ta l i )  m y n d u  te k ju r  þe i r ra  fy r ir

skatt aukast um 1.134 kr. en aðeins 789 kr. 
e f  tekið er tíllit til skatta. Þetta jafngildir 
þvf að ráðstöfunartekjur aukist um 1,2%. 
Hjá þeim sem hafa tekjur yfir 85 þús. kr. á 
mánuði myndi þessi leið skila um 467 kr. 
fyrir skatt og 398 kr. eftir  skatt, eða um
0,4% m.v. ráðstöfunartekjur.  Hefði þessi 
leið verið valin má ætla að verðbólga frá 
upphafi til loka næsta árs hefði orðið 2%. 
Þess vegna hefði kaupmáttur lágtekjufólks 
læ kkað  um 0 ,8%  að meðaltali þegar upp 
hefði verið staðið. Það jafng ild ir  um 550 
króna lækkun. G agnvart  þeim  sem hafa  
hærri tekjur en 85 þús. kr. hefði kaupmátt-^ 
ur rýrnað um 1,6% sam kvæm t þessari leif 
B.

Hvor lei&in er 
hagstæ&ari?

í mati á B-leiðinni er miðað við áhrifin 
á stöðu einstaklinga sem gerir allan saman- 
burð við áhrif lækkunar matarskatts gagn- 
vart f jö lsky ldum  erfiðan. Ú tilokað  e r  að 
segja til um það hvemig samsetning tekna 
h jóna /sam býlis fó lks  er að þessu leyti en 
ó te l jand i  sam se tn in g a rm ö g u le ik a r  k o m a  
þar til greina. Eðlilegast er þó að bera sam- 
an hlutfallsleg áhrif þessara tveggja leiða á 
m ism unandi tekjuhópa, að teknu tilliti til 
verðbólgunnar. Þetta er gert í meðfylgjandi 
yfirliti.

Hugmynd atvinnurekenda og ríkisstjörnar - B-leiðin

Meðaitai Yfir

50.000 60.000 70.000 80.000 85.000

.. Desemberuppbót ISIilS
Launabætur 1.000 833 667 500

Samtals á mánuðl. 1.167 1.000 834 667 1

Áhrif á laun fyrir skatt 2,3% 1,7% 1,2% 0,8% 0,2%

Hækkun persónuafsl. ' :v: 300 300 300 300

Samtals krónur eftir skatt 1.167 887 789 691 398

: Áhrif á ráðst.tekjur eftir skatt 2,3% •' • ; 1,5% , 1,2% 1,0% ... .. 0,4%

Verðbólga des. ‘93 - des. ‘94 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Hrein kaupmáttaráhrif 0,3% -0,5% -0,8% -1,1% ; «1,6%

VINNAN
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Sam anburður á kjarasamningi og B-lelð

Lágtekjur Meðaltekjur

Kjarasamningar
B-leiö

+0,9 til +1,4% 
-0,8%

+0,4%
- 1 , 6 %

Híns og fram kem ur f þessu  yfiriiti  er  
verulegur munur á áhrifum þessara tveggja 
leiða þar  sem k ja rasam n ing u r inn  tryggir  
hag bæði lágtekjufólks og meðaltekjufólks 
mun betur en orðið hefði sam kvæm t marg- 
umræddri B-leið. Þessi leið hefði því undir 
engum kringumstæðum geíað orðið ásætt- 
anleg.

B-leibin -  meirí 
verbbólga

M egin m unurinn á k jarasam ningunum  
annars vegar og þessari svokölluðu B-leið 

-'^'^iins v eg a r  feist í þe ir r i  v e rð b ó lg u  sem 
‘s- /ty lg ja  mundi f kjölfarið. Samkvæmt kjara- 

samningunum er verðbólga frá upphafi til 
loka næ sta  árs áæ tluð  0 ,8%  en yrði 2%  
s a m k v æ m t B -le ið inn i .  Þ arna  m u n a r  um 
1,2% á v e rð b ó lg u s t ig in u ,  eða  m eira  en 
he lm ing i ,  sem hefði a f tu r  kom ið  fram  í 
m e i r i  h æ k k u n  l á n s k j a r a v í s i t ö l u n n a r .  
H ækkun eingreiðsina og Iaunabóta myndi 
enn fremur koma fram í IaunavísitÖlu Hag- 
stofnunnar, sem einnig myndi hækka láns- 
kjaravísitöiuna. Sam kvæm t kjarasamning- 
unum má ætla að lánskjaravísitalan hækki 
um 0,7% frá upphafi til ioka næsta árs, en 
myndi hækka um 1,3% samkvæmt B-ieið- 
inni, eða sem nemur 0,5% meiri hækkun. 
Slfkt myndi að sjálfsögðu auka greiðslu- 
byrði iána sem því nemur.

vor að lækkun virðisaukaskatts a f  matvæl- 
um úr 24.5% f 14% væri nokkuð varanleg 
aðgerð. S t jó rnm álam enn myndu fara af- 
skaplega varlega f það að hækka skattinn 
aftur þa r  sem læ kkunin  e r  liður f kjara- 
samningum.

Hefði B-ieiðin orðið varanleg? Hér eru 
þrjú atriði sem hafa verður f huga:

í fyrsta lagi eru launabætur samkvæmt 
kjarasamníngum ekki fastar og þvf verður 
að endursemja um þær í hvert sinn sem sest 
e r  að sa m n in g a b o rð i .  A tv in n u re k e n d u r  
hofnuðu því að festa þessar bætur í  samn- 
ingum ifkl og gildir um desember- og or- 
lofsuppbætumar, Þegar samningar renna út 
f árslok 1994 yrði verkalýðshreyfíngin þvf 
aftur að taka upp samninga um þetta svo- 
kaliaða fgildi matarskattsins.

í öðru lagi hefur persónuafsláttur verið 
sker tu r  veru lega  frá þvf að s taðgre iðs la  
skatta  var tekin upp, en skat t leysism örk  
ættu með réttu að vera um 75 þús. kí’, í dag 
ef  staðið hefði verið við þau fyrirheit sem 
gefin voru. Stór hluti þessarar skerðingar 
hefur komið fram með því að láta persónu- 
a f s lá t t  ek k i  h æ k k a  f tak t  v ið  v e rð la g ,  
Þannig er t.d. ekki gert ráð fyrir þvf f fjár- 
lagafrumvarpi fyrir næsta ár að persónuaf- 
sláttur hækki um áramót vegna verðbólgu á 
seinni hluta þessa árs. Ef upphaflegum Iög- 
um um staðgreiðsluskatt hefði verið fylgt 
hefði persónuafsláctur hækkað um rúm 2%

Vísitöluspá frá  des. 1993 til des. 1994

Kjarasamningur B-lelð Mismunur

Framíærsluvísitala 
Lánskjaravfsitala

0,8% .

0,7%

2 ,0%
1,3%

1,2% 
0,5%

B-lei&in -  bara 
fyrír suma

E f B-Ieiðin hefði verið valin, sem ekki 
kom til álita, hefði hún aðeins náð tií þeiira 
sem falla beint undir sam ningssvið ASÍ í 
samskiptum við atvinnurekendur, að hækk- 
un persónuafsláttarins og niðurgreiðs lum 
frátöldum. Þvf hefðu hvorki þeir aívinnu- 
lausu né elíi- og örorkuiffeyrisþegar fengið 
neina kjarabót sam kvæm t þessari leið án 
be inna  sam n ing a  við s t jó rnvö ld ,  en það  
varð sam kvæm t yfirlýsingu nk iss tjó rnar-  
innar frá 5. nóvember s.l. að rúmast innan 
þe ir ra  6 00  m il l jón a  k ró n a  sem  hún var 
re iðubúin  að leggja fram, yrði þessi leið 
farin.

f>að var mai sam ninsanefndar  ASl s.l.

um næstu áramót, en það jafngiidir um 480 
króna hækkun,

í þriðja lagi bauð rfkisstjórnin að halda 
niðurgreiðslum á landbúnaðarafurðum á 
svipuðu stigi og nú er. Hins vegar hafa nið- 
urgreiðslur verið skertar verulega á sfðustu 
árum, bæði með þvf að hagræðing f land- 
búnaði hefur ekki skilað sér til neyienda f 
formi verðlækkana heldur sem sparnaður 
h já  rfkinu og einn ig  hafa n ið u rg re iðs lu r  
ekki fy lg t a lm en n u  verð lag i .  j a f n f r a m t  
liggur fyrir f núverandi búvörusamningi að 
niðurgreiðslur lækki að krónutölu á næstu 
árum.

B-leiðin hefði þvf einungis verið tfma-' 
bun d in  aðgerð  f sam anburð i við það  að 
læ k k a  v sk .  a f  m a t v æ lu m  f o r m le g a  úr 
24,5% í 14%.

Fullyrt er...
Bifreiðagjöla eru „skítaskattur”
A SÍ tekur undir þetta sjónarmið en 

þ að  var  núveran d i  u tan rfk is ráðherra  
sem tók þennan „skftaskatt” upp fyrir 
nokkrum árum. Bæði nú og einnig s.l. 
h a u s t  k r a f ð i s t  A S Í  þess  að þ e s s u m  
skatti yrði breytt þannig að um skatt af 
raunverulegu verðmæti yrði að ræða, 
en það var rfkisstjórnin ekki tilbúinn að 
ræða. Þvf verður að eigna rfkisstjórn- 
inni þennan „skitaskatí” áfram.

Fullyrt er...
B-Ieiðin hefði tryggt stÖðu þeirra 

tekjulægstu betur
K a u p m á t t u r  l á g t e k ju f ó lk s  h e fð i  

lækkað um 0,8% á næsta ári samkvætt 
B - le ið in n i ,  en h æ k k a r  um 0 ,9 -1 ,4 %  
sam k væ tt  k jarasam ningi ASÍ. Þvf til 
v ið b ó ta r  hefðu  hvork i þ e ir  a tv innu-  
lausu  né ell i-  og ö ro rku lífey risþegar  
fengið neina kjarabót skv. B-leiðinni.

Fullyrt er...
Nýtt þrep í vsk. mun stórauka 

skattsvik
Alþingi samþykkti f desember 1993 

vegna fjárlaga fyrir árið 1993 að taka 
upp 14% þrep í virðisaukaskatti. Undir 
þetta þrep flokkast hitaveitur, dagblöð, 
bækur, ferðaþjónusta o.fl Ábyrgðin af  
tveimur skattþrepum í virðisaukaskatt- 
kerf inu liggur þvf hjá A lþingi.  Sam- 
kvætt yfirlýsingum háttsettra embættis- 
m a n n a  hjá  ska t tk e r f in u ,  r ík ise n d u r -  
skoðun og stjórnkerfinu er framkvæmd 
skattkerf is ins  f a lgjörum molum. 15 
mia. kr. skattakröfur hafa verið afskrif- 
aðar frá árinu 1988 og talið er að um
11 mia. kr. sé stolið undan skatti á áii 
hverju . H venær ætiar löggjafarvaldið  
að taka til hendinni og krefjast þess að 
f ram k v æ m d av a ld ið  standi þann ig  að 
f ram k v æ m d  skat tkerf is ins  að v iðun- 
andi sé?

Fullyrt er...
B-Ieiðín hefði verið varanleg  

kjarabót
N ei. í  fy rs ta  lagi eru la u n a b æ tu r  

sam kv æ m t k jarasam ning i ekki fastar 
og þ v í  v e rð u r  að  e n d u r s e m ja  þ æ r  f 
hvert  sinn sem  sest er  að sam ninga-  
b o rð i .  A tv in n u r e k e n d u r  ha fa  á v a l l t  
hafnað þvf að festa þessar greiðslur f 
samningi. í  öðru lagi hefur persónuaf- 
sláttur verið skertur verulega á síðustu 
árum og engar  Ifkur á þvf að st jórn- 
m álam enn hafi horfið  a f  þeirri braut. 
Þannig ættu skatileysismörk nú að vera 
u.þ.b. 75 þús. kr. á mánuði e f  staðið 
hefði verið við þau fyrirheit sem gefin 
voru |>egar staðgreiðslukerfið var tekið 
upp. I þriðja lagi hafa niðurgreiðslur á 
landbúnaðarvörum einnig verið skertar 
verulega á síðustu árum.

VINNAN
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Fullyrt er...

Brýnustu lífsnauðsynjar eru þegar 
niðurgreiddar og munu því ekki lækka

í  dag er kjöi niðurgreiu þannig að það 
jafngildir því að skrokkar í heiiu 02 hálfu 
væru f 14% vsk.-stigi. Fram til 1. júní s.l. 
var aðeins nýmjólk niðurgreidd með þess- 
um hætti. Hins vegar eru allar vinnsluvör- 
ur, svo sem kóteleuur og lærissneiðar, að- 
eins niðurgreiddar sem nemur því að virð- 
i s a u k ask a t iu r  á þessum  vörum  væri frá 
18% og alli að 229c. í»vf num  u pp iak a  
fo'rmlegs 14% þreps í vsk. lækka verð á 
f jö lm örgum  k jö tv inns luvörum  um 3-5% 
um næstu áramót.

Fullyrt er...
Köld svið voru með söiuskatti en heit 

svið án söluskatts
Auðviiað var framkvæmd söluskattkerf- 

is ins alveg dæm alaus endaleysa á sfnum 
tfma. Endaleysur Alþingis eíga það tíl að 
endunaka sig. I dag er lambakjöt f heilum 
og h á lfu m  sk rokkum  með 14% vsk. E f  
þetta sama kjöt er sagað niður f sneiðar þá 
leggst t.d. á kótielettur 18-19% vsk. ]>essu 
verður að breyta. það hafa ekki allir ráð á 
þvf að kaupa heila og hálfa skrokka!

Fullyrt er...
Tekjustofn rikissjóðs skertur, sem 

veikir grundvoll velferðakernsins

Þetta er ekki rétt.  því rfkissjóður aflar 
þessara tekna með öðrum hætti.

Fullyrt er...
Rfkissjóður hefði varið umtalsverðum 

fjármunum til þess að hækka skattleys- 
ismörk og persónuafslátí í leið B

Staðreyndin er að rfkissijórnin bauð ASI 
að leggja 600 millj. kr. úl þessarar aðgerð- 
ar. sem hefði dugað til þess að hækka per- 
sónuafslátt um 300 kr. á mánuði. Það voru 
Öll ósköpin!

Fullyrt er...
Verkalýðshreyflngin er að veikja vel- 

ferðarkerfið
Þetta segir formaður Alþýðuflokksins, 

sem var reiðubúinn að skerða bætur bæði 
atvinnulausra og eili- og Örorkulffeyrisþega 
verulega. O g þ e g a r  það gekk ekki vegna 
andstöðu  ASI. taldi form aðurinn  rétt að 
velja B-leiðina sem hefði skilið þetta fólk 
eftir úti í kuldanum.

Fullyrter...
B-leiðin hefði skilað launafólki um

2.000 kr. á mánuði
H ið rétta er að a tv innurekendur buðu 

hækkun á desemberuppbót og breytingar á 
útfærslu láglaunauppbótar sem hefði skil- 
að, að teknu tilliti lil 300 kr. hækkunar á 
persónuafslætti . um 789 kr. á mánuði hjá 
þvf fólki sem hefur tekjur sem eru undir 85

þús. kr. á mánuði. Þeir sem eru með tekjur 
yfir þessum morkum hefðu fengið um 398 
kr. hækkun á mánuði. Þá er eftir að taka til- 
lit til þess  að verðbóiga  skv. B-Ieiðinni 
hefði orðið helmingi meiri en sam kvæ nn 
kj arasa m n i n gu n ti m .

Fullyrt er...
Verðlækkun a matvaelum skilar sér 

ekki til neytenda
Ef þetta væri réti þýddi það að við ís- 

lendingar gætum bará hækkað skatta -  ekki 
lækkað þá aftur. Sem betur fer er þetta hins 
vegar ekki rétt; við höfum nýlegt dæmi um 
hið gagnstæða. Þegar aðstöðugjaldið var 
afnumið um sfðustu áramót skilaði það sér 
að fu llu  í verðlagi í ja n ú a r  til mars  s.I. 
Ennfremur komu auknar niðurgreiðslur frá
1. júnf 1993 að fuliu fram f verðlagi. Þetia 
bafa ýmsar kannanir staðfest!

Fullyrter...
Desemberuppbót hefði hækkað um

2.000 kr. samkvæmt B-Ieiðinni
Atvinnurekendur buðu hækkun á þeirri 

l á g m a rk s u p p h æ ð  sem  g ild ir  s a m k v æ m t 
k j a r a s a m n i n g u m .  þ .e .  ú r  1 3 .0 0 0  kr. f
15.000 kr. Þeir sem njóta hænri desember- 
u p p b ó ta r  sam kv æ m t sé rsam n in gu m  áttu 
ekki að njóta þessarar hækkunar.

Rfkisstjórnin iél samningameiui Alþýðusambandsins biða íjjórar kiukkustundir eftir svöntm sfnum um það hvort hún hygðist standa við 
forsendur kjarasamninganna. Ekki vor annað fyrír verkaíýðsieiðtogana en drepa ifmann með einhverju móli. Björn Snœbjörnsson fró Akureyri, 
Hrafnkeli A, Jónsson fró Eskifirði, Jón Karlssonfrá Sauðárkróki og Elinbjörg Magnúsdóttir frá Akranesi lóku eina rúbertu; Snœr Karlsson, 
Böðvar Pétursson og Magnús Geirsson fylgjast með,

VINNAN



Benedikl Davfðsson, forseif Alþýðusambandsins og Gy/fi Arnbjörnsson, hagfneðingur ASÍ ffra yfir svör rfkisstjórnarínnar áður en þau voru 
lögð fyrir stóru samninganefnd Aijnðusambandsins fösiudaginn 5. nóvember. Aðrir slarfsmenn ASf bfða átekta.

/  * 

Alyktun miðstjórnar Alþýðusambcmds Islands:

Skattheimta 
í molum!

,,F u n d u r  m íð s tjó rn a r  A S Í 10. 
nóvem ber 1993 lýsir yfir þungum á- 

£ J iy g g ju m  af þeim skattsvikum  sem 
^ u p p lý s t  er að viðgangist í þjóðfélag- 

inu.
Dag eftir dag íu llyrða ráðherrar 

og æ ðstu em bæ ttism enn í stjórn- 
kerfinu  í fjö lm ið lum  að innhe im tu 
virðisaukaskatts sé verulega ábóta- 
vant og nú um áramót, þegar lækka 
á skatt af matvælum í 14%, stefni í 
a lg jört öngþveiti í innheimtu skatts- 
ins. Við þetta getur alþýða þessa 
íands ekki unað og krefst þess að 
þ e ir  sem  b e ra  á b y rg ð  á fra m - 
kvæ m dinn i, þ.e. rfk isstjó rn  og Al- 
þingi, grípi nú þegar til aðgerða og 
sjái til þess að það nýja kerfi virðis- 
aukaska tts  sem kom ið var á í tíð  
fyrri rík isstjórnar skili þeim árangri 
sem að var stefnt.

Þáverandi fjárm álaráðherra, nú- 
verandi utanríkisráðherra, lýsti því 
þá að með þessu nýja ska ttke rfi

myndi skilvirkni í innheimtu skatts- 
ins aukast tii muna. Þessi aukna 
s k ilv irk n i á tti að kom a til vegna  
þess hversu einfalt og sjálfvirkt eft- 
ir lit ið  yrð i. T ö lu r um 11 m iija rða

króna undansko t frá ska tti og 15 
m ilja rð a  k r ón a  a f sk r i f t  á l a g ð r a  
gjalda, sem nú er verið að upplýsa, 
sýna að þetta hefur ekki gengið eft-
ír ”

.....

s
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